

Số: 11

Ngày 21/03/2022

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Chính phủ yêu cầu khẩn trương tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi.
2. Người đứng đầu đơn vị nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.
3. Miễn thị thực cho công dân 13 nước khi nhập cảnh Việt Nam.
4. Từ 01/7, nhà thầu xây dựng bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho bên thứ 3.
5. Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Cộng hòa Pê-ru được áp dụng thuế suất ưu đãi.
6. 8 vị trí công tác tổ chức cán bộ ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi.
7. Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy từ lần thứ 02 trở đi là 1%.
8. Người mắc Covid-19 có thể ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Làm thế nào để phản ánh cuộc gọi rác?
2. Có mấy cách đăng ký không nhận cuộc gọi/tin nhắn quảng cáo?
3. Có pháp đăng ký không nhận cuộc gọi/tin nhắn quảng cáo qua tin nhắn SMS?
4. Người dùng làm thế nào để phản ánh khi nhận được tin nhắn rác và thư điện tử rác?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. CHÍNH PHỦ YÊU CẦU KHẨN TRƯỞNG TIÊM VẮC XIN COVID-19 CHO TRẺ TỪ 05 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI

Ngày 07/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022.

Theo đó, các nội dung được đề cập tại phiên họp gồm: Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP; Chương trình phòng, chống COVID-19 (2022-2023); Công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31; và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tình hình thực hiện kinh tế- xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm được đánh giá tiếp tục chuyển biến tích cực, có nhiều điểm sáng. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cao; nhờ đó số ca nhiễm tăng nhanh nhưng tỷ lệ chuyển biến nặng và tử vong giảm sâu. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát...

Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tiếp nhận vắc xin, chỉ đạo tiêm cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi, tập trung nghiên cứu, tham mưu việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi thứ 4; rà soát, đánh giá lại các tiêu chí cấp độ dịch, quy định quản lý người nhiễm bệnh và người tiếp xúc gần để kịp thời điều chỉnh.

Bên cạnh đó, thúc đẩy việc cấp phép lưu hành, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc điều trị, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ bất cập trong quy định về thủ tục kê đơn, bán thuốc điều trị COVID-19...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/3/2022.

2. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ NÊU CAO TÍNH THẦN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Các cơ quan thông tấn, báo chí phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động cung cấp thông tin chính thống; kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời phát huy vai trò giám sát của báo chí, của công luận; tăng cường đăng tải những tấm gương tiêu biểu, nêu gương những người tốt, việc tốt; phản ảnh ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái, hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đây là nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/03/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Theo đó, tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng, nhất là thông tin những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; chủ động dự báo tình hình, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội. Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy định về đạo đức công vụ, chuẩn mực, giá trị con người Việt Nam làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong nội bộ, bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, “tự soi”, “tự sửa”. Gắn kiểm điểm tự phê bình cá nhân với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân đối với khuyến điểm của tập thể.

Ngoài ra, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đầu tư công, tài sản công, đất đai, tài nguyên, ngân hàng, hải quan, kiểm toán, điều tra...

Nghị quyết ngày có hiệu lực từ ngày 11/03/2022.

3. MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN 13 NƯỚC KHI NHẬP CẢNH VIỆT NAM

Ngày 15/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len,

Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút.

Theo đó, miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 14/3/2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022.

4. TỪ 01/7, NHÀ THẦU XÂY DỰNG BẮT BUỘC PHẢI MUA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHO BÊN THỨ 3

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đó từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3.

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Về bảo hiểm bắt buộc dân sự đối với bên thứ ba, số tiền bảo hiểm tối thiểu với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

Trường hợp công trình có thiệt hại giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. Trường hợp thiệt hại từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì số tiền bảo hiểm là 100 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi

công xây dựng và chi phí có liên quan.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

5. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TỪ VIỆT NAM SANG CỘNG HÒA PÊ-RU ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI

Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022.

Theo đó, bổ sung quy định về thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hòa Pê-ru và nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa Pê-ru áp dụng cho giai đoạn 2019 – 2022.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP để áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Peru và ngược lại.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2022.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

6. 8 VỊ TRÍ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ Ở ĐỊA PHƯƠNG PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI

Ngày 12/3/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2022/TT-BNV về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Theo đó, Bộ ban hành danh mục 8 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi. Đây là các công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, một số vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như sau: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc danh mục trên là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.

7. MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÁY TỪ LẦN THỨ 02 TRỞ ĐI LÀ 01%

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTC về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở là 5%. Xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi được áp dụng mức thu là 1%.

Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%. Trường hợp xe máy đã nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 5% thì các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 1%.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà. Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung. Trường hợp trên hợp đồng mua bán nhà và trên hóa đơn mua bán nhà không tách riêng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì giá tính lệ phí trước bạ là tổng giá trị mua bán nhà ghi trên hóa đơn bán nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.

8. NGƯỜI MẮC COVID-19 CÓ THỂ RA KHỎI PHÒNG CÁCH LY NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI NHÀ

Ngày 14/3/2022, Bộ Y tế ra Quyết định 604/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”.

Theo đó, người mắc COVID-19 hoặc người chăm sóc thông báo tới trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà... theo hướng dẫn của địa phương. Mặt khác, các vật dụng cần thiết chuẩn bị gồm: nhiệt kế; máy đo SpO2 cá nhân; khẩu trang y tế; phương tiện vệ sinh tay; vật dụng cá nhân cần thiết...

Đối với trẻ dưới 5 tuổi khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây phải thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu... để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh: trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc li bì, hoặc co giật; sốt cao liên tục > 39°C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt + chườm/lau người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ; trẻ thở nhanh, khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo hõm ức, cơ liên sườn; SpO2 < 96%; tím tái; mất nước; nôn mọi thứ; trẻ không bú được hoặc không ăn, uống được...

Đối với người lớn, theo dõi các dấu hiệu: nhịp thở, mạch, nhiệt độ,

SpO2 và huyết áp; mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh/gai rét, viêm kết mạc, mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy; ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ, không tỉnh táo; các triệu chứng khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ.

Thuốc điều trị tại nhà gồm: Thuốc hạ sốt: paracetamol cho người lớn: viên 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày. Paracetamol cho trẻ em: gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, 325mg, 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày; dung dịch cân bằng điện giải: Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác; thuốc giảm ho (tùy theo triệu chứng): Thuốc từ thảo dược, hoặc thuốc giảm ho đơn thuần, hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin..., số lượng đủ dùng trong khoảng 5-7 ngày. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo, thận trọng khi sử dụng thuốc; dung dịch nhỏ mũi: natriclorua 0,9%, đủ dùng từ 5-7 ngày; thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn đang sử dụng cho người bệnh (nếu cần, đủ sử dụng trong 01- 02 tuần).

Người mắc COVID-19 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người mắc COVID-19 thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm, như sau: Người mắc COVID-19 có thể ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly, người mắc COVID-19 phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà (Theo

Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”); người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với người mắc COVID-19; nơi cách ly giữ thông thoáng, hạn chế

chế độ các đồ dùng vật dụng khó làm sạch tại khu vực này; rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa. hàng ngày và khi dây bẩn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/3/2022.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỖ TRỢ MÁY TÍNH BẢNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Bộ Thông tin và Truyền thông đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích kèm theo thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Hiện dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và gửi văn bản tới các bộ ngành địa phương có liên quan để tổng hợp góp ý hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành.

Dự thảo này hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ máy tính bảng và hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng cho các đối tượng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021. Mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng chỉ được Chương trình hỗ trợ một lần để trang bị máy tính bảng; đảm bảo

đúng đối tượng theo thứ tự ưu tiên được hỗ trợ trong phạm vi số lượng máy tính bảng thuộc Chương trình; không trùng lặp với chính sách hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập trực tuyến của các Chương trình, đề án khác. Máy tính bảng phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến. Đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý, phát huy trách nhiệm của các bộ liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại cơ sở. Đảm bảo công khai, dân chủ tại cơ sở trong việc đề xuất đối tượng cụ thể được nhận hỗ trợ.

Để nhận hỗ trợ máy tính bảng, hộ gia đình đáp ứng đủ các điều kiện sau: là hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và gia đình chính sách xã hội; có thành viên thuộc hộ đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông; có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng; chưa nhận hỗ trợ thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến (máy tính để

bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) từ các chương trình, đề án, dự án khác. Các hộ gia đình được Chương trình hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông kèm theo được xác định theo thứ tự ưu tiên về địa bàn cư trú và ưu tiên về hộ gia đình.

Chương trình được thực hiện theo phương thức hỗ trợ bằng tiền hoặc hỗ trợ bằng hiện vật. Nếu phương thức hỗ trợ bằng tiền thì hộ gia đình được hỗ trợ với mức 2,5 triệu đồng/hộ. Trường hợp hộ gia đình mua loại máy tính bảng với chất lượng hoặc giá cao hơn mức hỗ trợ quy định tại khoản này, hộ gia đình tự đảm bảo chi trả số tiền cao hơn mức kinh phí được Chương trình hỗ trợ (bao gồm cả tự đảm bảo cả các chi phí khác phát sinh khi mua máy tính bảng). Phương thức hỗ trợ này được thực hiện thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do hộ gia đình lựa chọn đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích kèm theo máy tính bảng.

Trường hợp hộ gia đình có nhu cầu mua máy tính bảng tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, hộ gia đình tự thỏa thuận với doanh nghiệp về loại máy, cấu hình kỹ thuật máy tính bảng, giá máy tính bảng. Đối với phương án hỗ trợ bằng hiện vật, nhà cung cấp

máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích kèm theo là doanh nghiệp được lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Mức hỗ trợ được dựa theo kết quả trúng thầu. Doanh nghiệp tham gia dự thầu là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, doanh nghiệp sản xuất máy tính bảng. Trường hợp doanh nghiệp sản xuất máy tính bảng tham dự thầu thì phải liên doanh với doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo kết hợp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích kèm theo. Nhà thầu cung cấp máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích kèm theo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, nơi hộ gia đình được hỗ trợ máy tính bảng để tổ chức bàn giao máy tính bảng và cung cấp dịch vụ viễn thông công ích kèm theo đến từng hộ gia đình, đảm bảo đúng đối tượng theo danh sách được UBND cấp tỉnh phê duyệt và Đơn đăng ký nhận hỗ trợ máy tính bảng có xác nhận của UBND cấp xã. Khi bàn giao máy tính bảng cho hộ gia đình và thực hiện đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông công ích kèm theo, nhà thầu phải lập Biên bản bàn giao có đủ thành phần ký xác nhận để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán thực hiện hợp đồng.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Làm thế nào để phản ánh cuộc gọi rác?

Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 hướng dẫn người sử

dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác như sau:

- Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: Người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: V (Nguồn phát tán) (Nội dung cuộc gọi

rác) hoặc V (Nguồn phát tán) (Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656;

- Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

2. Hỏi: Có mấy cách đăng ký không nhận cuộc gọi/tin nhắn quảng cáo?

Trả lời: Có 02 hình thức đăng ký Danh sách không quảng cáo như sau:

- Đăng ký qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656);

- Đăng ký qua website (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài hoặc ứng dụng. Mọi đăng ký qua website hoặc qua ứng dụng phải được xác thực qua số điện thoại đã thực hiện đăng ký.

Điều này được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021.

3. Hỏi: Có pháp đăng ký không nhận cuộc gọi/tin nhắn quảng cáo qua tin nhắn SMS?

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 hướng dẫn người dùng đăng ký không nhận cuộc gọi/tin nhắn quảng cáo qua tin nhắn SMS như sau:

- Đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo bằng cú pháp: DK DNC S gửi 5656;

- Đăng ký Danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo bằng cú pháp: DK DNC V gửi 5656;

- Đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo bằng cú pháp: DK DNC gửi 5656.

4. Hỏi: Người dùng làm thế nào để phản ánh khi nhận được tin nhắn rác và thư điện tử rác?

Trả lời: Đối với tin nhắn rác, người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: S (Nguồn phát tán) (Nội dung tin nhắn rác) hoặc S (nguồn phát tán) (Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656. Bên cạnh đó có thể phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Đối với thư điện tử rác, người dùng phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử chongthurac@vncert.vn hoặc phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Điều này được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021./.